

**Liên hệ**

Bà Đinh Đoàn Sao Kim – Trưởng phòng Quan hệ Truyền thông  
Ngân hàng Shinhan  
ĐT: (84) 903 657 103  
Email: saokim@shinhan.com|kimdinh.shb@gmail.com

## THÔNG CÁO BÁO CHÍ

### NGÂN HÀNG SHINHAN HOÀN THÀNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BA TRỤ CỘT CỦA BASEL II TRƯỚC THỜI HẠN

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2020* – Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) chính thức công bố áp dụng Trụ cột 2 của Basel II về quy trình đánh giá mức độ vốn, được quy định tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”). Như vậy, Ngân hàng Shinhan đã chính thức hoàn thành cả ba trụ cột của Basel II sớm trước thời hạn so với quy định của NHNN. Việc hoàn thành và thực hiện sớm Basel II khẳng định khả năng, tiềm lực cũng như sự đặc biệt chú trọng của Ngân hàng Shinhan đối với công tác quản trị rủi ro.

Trụ cột 2 của Basel II là quy trình đánh giá mức độ vốn (“ICAAP”), bao gồm đo lường các loại rủi ro trọng yếu. Bên cạnh rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động theo quy định tại Trụ cột 1 của Basel II, Ngân hàng Shinhan còn thực hiện đo lường và phân bổ vốn bổ sung cho rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, rủi ro tập trung, rủi ro thanh toán và các loại rủi ro trọng yếu khác. Song song đó, Ngân hàng Shinhan cũng thực hiện kiểm tra sức chịu đựng với những tình huống thử thách nhất, từ đó lập kế hoạch chiến lược phù hợp dựa trên vốn kinh tế, vốn tự có và danh mục rủi ro.

Trong quá trình triển khai ICAAP, dưới sự hỗ trợ của ngân hàng mẹ tại Hàn Quốc và sự tư vấn của các chuyên gia, Ngân hàng Shinhan đã tiến hành nâng cấp hệ thống nhằm tự động hóa quy trình, xử lý thông tin từ kho dữ liệu tập trung (Risk Data Mart) một cách nhanh chóng và chính xác. Không chỉ tuân thủ các tiêu chuẩn do NHNN quy định, Ngân hàng Shinhan còn chủ động triển khai các chuẩn mực tiên tiến của Ủy ban Basel như sử dụng Tiếp cận Xếp hạng nội bộ (IRB) để tính tổng tài sản theo rủi ro tín dụng.

Chia sẻ về sự kiện này, Ông Shin Dong Min, Tổng Giám đốc của Ngân hàng Shinhan tại Việt Nam cho biết: *“Xây dựng khung quản lý rủi ro vững chắc là một trong những nhiệm vụ được Ngân hàng Shinhan cũng như Tập đoàn Tài chính Shinhan đặt lên hàng đầu, nhằm đảm bảo tăng trưởng an toàn và bền vững. Việc hoàn thành cả ba trụ cột của Basel II sẽ giúp Ngân hàng Shinhan tăng cường công tác quản lý rủi ro, nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn trong hoạt động, góp phần xây dựng hệ thống ngân hàng bền vững và minh bạch”*.

Trước đó, vào tháng 10/2019, Ngân hàng Shinhan đã triển khai thành công trụ cột 1 và trụ cột 3 của Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn, sớm hơn so với thời hạn NHNN yêu cầu tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

Trong tương lai, Ngân hàng Shinhan dự kiến tiếp tục triển khai áp dụng Basel II theo phương pháp nâng cao và hướng tới áp dụng các chuẩn mực của Basel III vào công tác quản trị rủi ro của ngân hàng.

## VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng con của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Sau hơn 27 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đầu năm 2020, Ngân hàng Shinhan được International Business Magazine trao tặng giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam. Cũng trong năm này, Ngân hàng Shinhan vinh dự đón nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á lần thứ hai liên tiếp, do tạp chí HR Asia trao tặng.

Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy cập:

Website: <https://shinhan.com.vn/>

Facebook: [www.facebook.com/Shinhanbankvn/](http://www.facebook.com/Shinhanbankvn/)